

Số: /TB-UBND

Hà Tĩnh, ngày tháng 4 năm 2023

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia và xây dựng đô thị văn minh tại Hội nghị đánh giá giữa kỳ thực hiện Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025**

Ngày 05/4/2023, Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia và xây dựng đô thị văn minh tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá giữa kỳ thực hiện Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tham dự có gần 7.500 đại biểu tại 209 điểm cầu; đầu cầu ở tỉnh có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện các tổ chức, đơn vị đỡ đầu, tài trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới... Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh kết luận như sau:

#### **I. Về kết quả thực hiện:**

Trong 2 năm 2021-2022, tỉnh ta thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Đề án thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới trong điều kiện rất khó khăn, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 bùng phát, nguồn lực thực hiện hạn chế. Mặc dù vậy, vượt lên mọi khó khăn, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc thực hiện Chương trình nông thôn mới và đã giành được những kết quả tích cực:

*Năm 2022:* Các xã khó khăn còn lại của tỉnh chưa đạt chuẩn (thuộc huyện Hương Khê) được dồn sức chỉ đạo, tập trung nguồn lực, tài trợ đỡ đầu, với khối lượng công việc khá lớn. Phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tiếp tục được người dân hưởng ứng cao; có thêm 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 04 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, 06 xã đạt chuẩn nâng cao. Nông nghiệp và kinh tế nông thôn có bước phát triển khá toàn diện, các mô hình dồn điền đổi thửa, tập trung tích tụ ruộng đất, sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, an toàn, hữu cơ, tuần hoàn,... được nhân rộng. Đời sống người dân nông thôn được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 37 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 4 triệu đồng so với năm 2021). Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm, chú trọng vào chiều sâu và nâng cao chất lượng, quy mô sản xuất và thị trường được mở rộng, một số sản phẩm tiếp tục có đơn hàng xuất khẩu, tuy không nhiều nhưng đây là tín hiệu đáng mừng.

*Về thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới:* Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời ban hành nghị quyết, cơ chế chính sách, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án. Đến nay, có 2 tiêu chí tỉnh nông thôn mới cơ bản đạt chuẩn; các tiêu chí còn lại tổ chức triển khai đạt được một số kết quả bước đầu; các tiêu chí cấp xã, huyện đang được tập trung củng cố, nâng cao; phát triển kinh tế nông thôn có sự chuyển biến tích cực; công tác bảo vệ môi trường được

tăng cường; cơ sở vật chất giáo dục, y tế, công trình nước sạch tập trung,... được quan tâm đầu tư, nâng cấp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao. Những kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực, cố gắng, sự đoàn kết, đồng lòng, vào cuộc tích cực và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh và con em Hà Tĩnh xa quê. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả bước đầu sau 2 năm thực hiện Đề án thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác lãnh đạo chỉ đạo ở một số sở, ngành, địa phương chưa quyết liệt, chậm đổi mới; một số nơi có biểu hiện chùng xuống; kết quả chưa đồng đều, còn thiếu tính bền vững; đối với các xã chưa đạt chuẩn thuộc huyện Hương Khê, khối lượng công việc còn lớn; tiến độ triển khai thực hiện một số chỉ tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới còn chậm; các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, do chưa quyết tâm cao nên số lượng và chất lượng đạt chuẩn thấp. Kết cấu hạ tầng đầu tư đã bị xuống cấp; thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tập trung còn nhiều khó khăn; triển khai chính sách Chương trình OCOP còn vướng mắc; sản phẩm đạt chuẩn quy mô còn nhỏ, chưa có sản phẩm đạt chuẩn 5 sao. Thực hiện Đề án tỉnh nông thôn mới: Việc huy động, bố trí các nguồn lực gặp nhiều khó khăn, nhất là hỗ trợ từ ngân sách Trung ương; các Bộ ngành tham gia hỗ trợ thực hiện Đề án chưa đáng kể; các chương trình, dự án trọng điểm của Đề án hầu như chưa được bố trí vốn để triển khai thực hiện; các huyện chưa đạt chuẩn (Lộc Hà, Hương Khê, Kỳ Anh) đều là huyện khó khăn, khối lượng thực hiện các tiêu chí chưa đạt còn nhiều, cần nguồn lực lớn; một số nội dung, tiêu chí tỉnh nông thôn mới tiến độ còn chậm, khối lượng cần thực hiện còn lớn, cần nhiều nguồn lực (như hạ tầng Giao thông, Thủy lợi, Văn hóa), hoặc thực hiện còn khó khăn (như Môi trường và cảnh quan nông thôn, Phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững, Việc làm - Thu nhập - Hộ nghèo,...).

## **II. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới:**

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả, thiết thực, bền vững; phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đề nghị các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

### **1. Về quan điểm chỉ đạo:**

Xác định xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc chủ động, tích cực của người dân và huy động được các nguồn lực của xã hội; mỗi cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân phải nỗ lực, quyết tâm cao để tập trung thực hiện. Cần phải thay đổi tư duy, cách làm về xây dựng NTM trong giai đoạn mới; xây dựng nông thôn mới phải ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững; phải gắn với chuyên dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Hà Tĩnh. Tập

trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phấn đấu đến năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ công nhận tình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ làm tiền đề để tổng kết đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí tình đạt chuẩn tình nông thôn mới vào năm 2025.

## **2. Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu**

### **2.1. Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023:**

(1) Các cấp, các ngành tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; ưu tiên nguồn lực và tài trợ đỡ đầu cho các xã, huyện chưa đạt chuẩn, đảm bảo trong năm 2023: 4 xã còn lại của huyện Hương Khê đạt chuẩn; có ít nhất 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 06 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Huyện Kỳ Anh, Lộc Hà đạt chuẩn huyện NTM, Thị xã Kỳ Anh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

(2) Tất cả các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, các huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới tập trung cập nhật, đạt chuẩn theo yêu cầu Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025, hoàn thành trước 31/12/2023.

(3) Các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ nắm sát tình hình thực hiện các tiêu chí của các địa phương, cơ sở; quan tâm chỉ đạo, theo dõi các xã, huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

(4) Tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế nông thôn, phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có lợi thế; phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; thúc đẩy tập trung, tích tụ ruộng đất, sản xuất hàng hóa nông nghiệp quy mô lớn, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Xây dựng phát triển có trọng tâm một số nhãn hiệu OCOP thực sự chất lượng, có hiệu quả kinh tế theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và phù hợp thực tế địa phương. Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, kinh tế số trong thực hiện Chương trình.

(5) Chú trọng xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt. Nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung. Nâng cao chất lượng và chiều sâu các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

(6) Phân bổ, quản lý sử dụng vốn thực hiện Chương trình kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định, không để ra sai phạm. Sở Tài chính khẩn trương tham mưu phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc huy động, quản lý, sử dụng và giải ngân nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp phù hợp để phát huy hiệu quả sử dụng vốn các Chương trình. Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương bổ sung giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các giải pháp kiểm chế và xử lý nợ xây dựng cơ bản.

(7) Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Khen thưởng động viên kịp thời các cá nhân, tập thể có

nhieu đóng góp cho xây dựng nông thôn mới. Khơi dậy, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, vai trò chủ thể của người dân; đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới.

### 2.2. Về xây dựng đô thị văn minh.

- Các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phường, thị trấn rà soát mức độ đạt chuẩn đô thị văn minh, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các tiêu chí đảm bảo đến năm 2024 có 100% phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn đô thị văn minh; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (Cơ quan Thường trực của Chương trình xây dựng đô thị văn minh).

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu ban hành kế hoạch xây dựng đô thị văn minh; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/2/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; định kỳ hàng tháng và đột xuất tổng hợp kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp thực hiện xây dựng đô thị văn minh báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh.

### 2.3. Về thực hiện Đề án tỉnh nông thôn mới:

(1) Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM là mục tiêu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh đề ra và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết; đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, cần tạo sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo các cấp định kỳ rà soát các mục tiêu của giai đoạn 2021 - 2025; đề ra kế hoạch, lộ trình thực hiện, bám sát nhiệm vụ; chủ động, linh hoạt triển khai. Các sở, ngành theo chức năng, chủ động soát xét các tiêu chí phụ trách để tham mưu đề xuất các giải pháp cho Ban Chỉ đạo tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

(2) Tập trung hoàn thiện các tiêu chí cấp tỉnh; đầu tư hạ tầng thiết yếu đảm bảo kết nối đồng bộ, hài hòa giữa phát triển công nghiệp với nông nghiệp, giữa đô thị và nông thôn, giữa vùng khó khăn với vùng động lực phát triển. Ưu tiên cao thực hiện các tiêu chí thiết thực với cuộc sống của người dân. Đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Quan tâm các tiêu chí về văn hóa, môi trường, nước sạch nông thôn, an ninh và hệ thống chính trị.

(3) Các sở, ngành theo tiêu chí phụ trách tiếp tục kết nối với các bộ ngành trung ương để hỗ trợ nguồn lực, triển khai các mô hình thí điểm; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra địa phương, cơ sở.

(4) Các huyện, thành phố, thị xã và các xã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình, phấn đấu đến năm 2024 có 13/13 huyện, thành phố, thị đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Các huyện Thạch Hà, Đức Thọ, Can Lộc tập trung xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện Nghi Xuân thực hiện có hiệu quả Đề án huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch; hoàn thành mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn; tối thiểu có 50% số xã đạt chuẩn nâng cao, 10% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

(5) Sử dụng hiệu quả, có trọng tâm nguồn vốn ngân sách các cấp để thực hiện các tiêu chí tỉnh nông thôn mới. Tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ ngành. Lòng ghép

có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Đẩy mạnh các hình thức xã hội hóa, huy động nguồn lực. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách giai đoạn 2023-2025, tiếp tục rà soát, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp.

(6) Đề nghị các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy cao trách nhiệm để chỉ đạo toàn diện các nội dung ở các địa phương, trong đó tập trung cao cho việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí - truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động thành viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh tham gia thực hiện phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”; đẩy mạnh các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình, thôn xóm, làng xã văn hoá. Làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, kịp thời đề xuất các giải pháp hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Thông báo, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo để chỉ đạo.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia và xây dựng đô thị văn minh tại Hội nghị đánh giá giữa kỳ thực hiện Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới TW;
- Các đồng chí UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Các đồng chí trong Ban chỉ đạo tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- BCĐ, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các đơn vị được giao đỡ đầu xây dựng NTM;
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NL<sub>5</sub>.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Duy Nghị**